

Số: /BC-UBND

Ba Đình, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tổng kết phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo quận Ba Đình năm 2023 và triển khai phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 20/4/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố về việc tổ chức phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân quận Ba Đình xây dựng báo cáo tổng kết phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo quận Ba Đình năm 2023 như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và của Sở Khoa học và công nghệ Thành phố; Ủy ban nhân dân quận đã tổ chức triển khai việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo. Quán triệt đến các cơ quan, phòng ban, đơn vị, UBND các phường để tổ chức thực hiện.

Căn cứ theo chỉ đạo của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Thành phố, Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Kế hoạch số 176/KH-UBND ngày 11/6/2021 về việc Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” trên địa bàn quận Ba Đình giai đoạn 2021-2025 đúng tiến độ, yêu cầu và đảm bảo hiệu quả trong tổ chức, triển khai, thực hiện.

Ủy ban nhân dân quận giao nhiệm vụ Hội đồng Khoa học, sáng kiến hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện công tác sáng kiến tại văn bản số 1904/HĐKHSK ngày 13/10/2023, hướng dẫn cập nhật các nội dung theo Quyết định số 16/2023/QĐ-ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô”. Đề động viên, khích lệ phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô được sâu rộng, thiết thực và hiệu quả, Ủy ban nhân dân quận đã phát động và tổng kết phong trào thi đua tại cơ sở để các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện.

2. Công tác Thông tin, tuyên truyền

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận và các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức

tuyên truyền nội dung kế hoạch đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu, rộng các nội dung liên quan phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trên Cổng Thông tin điện tử, trên Trang Zalo UBND quận và UBND các phường, các cơ quan, đơn vị thuộc quận.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận, các đoàn thể chính trị xã hội quận, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện tốt phong trào thi đua. Gắn phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” với các phong trào, cuộc vận động do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành phố và các tổ chức đoàn thể phát động phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo trên các lĩnh vực hoạt động.

Đề nghị Liên đoàn Lao động Quận tiếp tục phát động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến trong Công nhân viên lao động Thủ đô” gắn với phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo tại đơn vị.

3. Rà soát, kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến

Trong năm 2023, Ủy ban nhân dân quận đã thực hiện rà soát, kiện toàn và sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng, thành lập và kiện toàn Hội đồng Sáng kiến bổ sung, cập nhật các nội dung mới theo Quyết định số 16/2023/QĐ-ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội, ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô; Hướng dẫn số 2086/HD-SKHCCN, ngày 18/9/2023 của Sở Khoa học và công nghệ Thành phố về thực hiện Quyết định số 16/2023/QĐ-ngày 22/8/2023 của UBND thành phố Hà Nội, ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở, phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến, đề tài khoa học trên địa bàn thành phố Hà Nội và xét tặng Bằng “Sáng kiến Thủ đô. Các nội dung chỉ đạo của UBND quận được thể hiện tại các văn bản sau:

- Quyết định số 900/QĐ-UBND ngày 08/5/2023 của UBND quận thành lập Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận Ba Đình;

- Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 04/10/2023 của UBND quận Ba Đình kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến quận Ba Đình.

- Quyết định số 965/QĐ-HĐKHSK ngày 18/5/2023 của Hội đồng Khoa học sáng kiến về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận Ba Đình;

- Quyết định số 966/QĐ-HĐKHSK ngày 18/5/2023 của Hội đồng Khoa học sáng kiến về việc ban hành quy định đánh giá, đề xuất công nhận sáng kiến, đánh giá, đề xuất công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của

các sáng kiến làm căn cứ đề xuất xét tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng các cấp theo quy định.

4. Công tác tổ chức xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và đề xuất xét, công nhận Sáng kiến cấp Thành phố.

Ủy ban nhân dân quận đã chỉ đạo cơ quan tham mưu là phòng Kinh tế có các văn bản, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận trong công tác xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và xét công nhận Sáng kiến cấp Thành phố, cụ thể:

Trong năm, Hội đồng Khoa học sáng kiến quận đã thực hiện 02 đợt xét, đánh giá và tham mưu Ủy ban nhân dân quận công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến cơ sở.

- Đợt 1, xét công nhận sáng kiến khối Giáo dục và Đào tạo;

- Đợt 2, xét công nhận sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến đối với các phòng, ban, đơn vị, các phường thuộc quận.

Cụ thể, cơ quan Thường trực Hội đồng Khoa học, sáng kiến là phòng Kinh tế quận, đã ban hành bản số 30/KT ngày 09/3/2023 về việc thực hiện công tác sáng kiến năm 2023; Văn bản số 67/KT 04/5/2023 về việc cung cấp tài liệu chứng minh hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến phục vụ công tác đánh giá hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; Văn bản số 79/PKT ngày 18/5/2023 về việc cung cấp Quyết định công nhận sáng kiến; Văn bản số 88/HĐKH&CN về việc thực hiện công tác sáng kiến, nộp hồ sơ xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp quận, cấp Thành phố của sáng kiến; Văn bản 216/KT ngày 24/11/2023 về việc đôn đốc bổ sung, cung cấp tài liệu chứng minh hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến.

5. Công tác tổ chức biểu dương, khen thưởng cá nhân có sáng kiến

Nhằm động viên khích lệ phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo tại đơn vị. Căn cứ thành tích đạt được của các cá nhân, đơn vị trong công tác sáng kiến sáng tạo. Ủy ban nhân dân quận đã ban hành Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua Sáng kiến sáng tạo cho **43** tập thể và **53** cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Sáng kiến sáng tạo năm 2023. Các tập thể và cá nhân được khen thưởng được ghi danh khen thưởng bằng giấy khen và mức thưởng cho mỗi tập thể có với số tiền là 1.080.000 đồng. Mỗi cá nhân có mức thưởng với số tiền 540.000 đồng.

Các cá nhân có sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Quận được Hội đồng Thi đua, khen thưởng quận khuyến khích, động viên xét khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Trong năm 2023, UBND quận đã đề xuất và được UBND Thành phố tặng bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc khen thưởng sơ kết 02 năm phong trào sáng kiến, sáng tạo Thủ đô.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Kết quả xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở

Công tác xét, công nhận sáng kiến được thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, đúng hướng dẫn theo Điều lệ sáng kiến và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan liên quan, theo quy định đánh giá, công nhận sáng kiến, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến theo quy định.

Năm 2023, Hội đồng Khoa học sáng kiến thực hiện công tác xét, công nhận sáng kiến, công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến làm 02 đợt như sau:

Đợt 1: Tiếp nhận hồ sơ, xét đánh giá sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng đối với 222 hồ sơ gửi đề nghị. Căn cứ vào kết quả đánh giá, tham mưu UBND quận công nhận 155 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp quận.

Đợt 2: Tiếp nhận hồ sơ, xét đánh giá sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng đối với 45 hồ sơ gửi đề nghị. Căn cứ vào kết quả đánh giá, tham mưu UBND quận công nhận 43 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp quận.

- Qua tổng hợp và đánh giá, với 198 sáng kiến được công nhận phạm vi ảnh hưởng trên tổng số 267 hồ sơ sáng kiến gửi về Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận. Có nhiều sáng kiến được đánh giá chất lượng cao, có phạm vi ảnh hưởng áp dụng như:

+ Nâng cao nghiệp vụ công tác Văn phòng cấp ủy và chất lượng sinh hoạt tại chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường Điện Biên;

+ Một số giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết Thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa và trả kết quả phường Trúc Bạch;

+ Mô hình cải cách hành chính với Ngày thứ Hai không viết và ngày thứ Sáu không chờ tại bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Công Vị;

+ Mô hình "Ngày thứ Sáu hạnh phúc" và hồ sơ được giải quyết trước hẹn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công; phục vụ tốt nhất cho tổ chức, công dân; phát huy tối đa hiệu quả giải quyết TTHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, nâng cao chỉ số cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của UBND phường được áp dụng tại Phường Thành Công;

+ Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư phường Thành Công;

+ Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC trên địa bàn phường Ngọc Khánh;

+ Dân vận trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại của phòng Thanh tra quận;

- Đối với công tác trong khối giáo dục với nguồn năng lượng dồi dào, phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo trong các trường học tiếp tục được phát huy và đẩy mạnh. Nhiều sáng kiến có sự lan tỏa và áp dụng thực tiễn tốt được Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận đánh giá cao, tiêu biểu như:

+ Sáng kiến “Một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Mẫu giáo lớn A2” được triển khai áp dụng tại trường Mầm Non A;

+ Sáng kiến “Một số biện pháp chỉ đạo, điều hành giúp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức và giáo dục truyền thống cho học sinh tiểu học” triển khai áp dụng tại trường Tiểu học Hoàng Diệu;

+ Sáng kiến “Tạo dựng không gian lịch sử ở lớp học trong giảng dạy môn Lịch sử 7” được triển khai áp dụng tại trường THCS Thành Công;

2. Đối với kết quả đánh giá sáng kiến cấp Thành phố

Trong năm 2023, Quận đã trình hồ sơ lên Thành phố xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp thành phố đối với các tác giả có hồ sơ đề nghị. Kết quả, đã có 07 sáng kiến được thành phố công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng cấp thành phố được ứng dụng cao.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; cơ quan Thường trực đã tham mưu kiện toàn ngay Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận (sau khi Thành phố ban hành Quyết định số 16/2023/QĐ, ngày 22/8/2023 và Hướng dẫn số 2086/HD-SKHCN ngày 18/9/2023), đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng và ban hành Hướng dẫn để các cơ quan, đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện công tác sáng kiến, sáng tạo năm 2023.

Năm 2023, công tác sáng kiến sáng tạo đã có những điểm chấm phá mới và có nhiều sáng kiến được đánh giá chất lượng, áp dụng hiệu quả tại cấp cơ sở. Cụ thể số lượng hồ sơ đề nghị xét, công nhận và được công nhận sáng kiến cấp Quận đã tăng gấp đôi so với 2 năm 2021, 2022.

Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận đã tổ chức Lễ trao Giấy Chứng nhận sáng kiến cho các cá nhân, tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào sáng kiến, sáng tạo quận năm 2023, triển khai phong trào thi đua năm 2024. Tham mưu UBND quận ghi nhận bằng hình thức tặng giấy khen cho **43 tập thể và 53 cá nhân** có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Sáng kiến sáng tạo năm 2023.

2. Tồn tại, hạn chế

Công tác sáng kiến, sáng tạo tại các cơ quan đơn vị còn hạn chế thể hiện ở số lượng sáng kiến còn tập trung nhiều tại các trường học, khối

phường; khối phòng, ban, đơn vị số lượng sáng kiến được viết và gửi về UBND quận còn hạn chế.

Một số sáng kiến chất lượng còn chưa cao, chưa nêu được điểm mới, tính sáng tạo và biện pháp, giải pháp nâng cao hiệu quả, nhiệm vụ tổ chức thực hiện.

Mặc dù trong các năm, Quận đã giao cơ quan thường trực có văn bản hướng dẫn các đơn vị nộp hồ sơ đề nghị Thành phố công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến. Tuy nhiên, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn quận chưa quan tâm gửi đề xuất xét công nhận sáng kiến cấp Thành phố. Chính vì số lượng sáng kiến được công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố còn khiêm tốn.

- Nguyên nhân:

Do phong trào thi đua, sáng kiến sáng tạo tại một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự được quan tâm đúng mức; các sáng kiến còn tập trung ở lĩnh vực phục vụ chấm điểm thi đua như Cải cách hành chính. Các cá nhân, nhóm cá nhân chưa mạnh dạn trong công tác nghiên cứu và viết, áp dụng sáng kiến trong công tác thực hiện chuyên môn...

3. Kiến nghị, đề xuất

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cần quan tâm động viên, ghi nhận biểu dương các tập thể, cá nhân tại cơ sở đã tích cực có sáng kiến, sáng tạo trong công tác, lao động, sản xuất góp phần thúc đẩy phong trào thi đua chung trong toàn quận.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tiếp tục tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp trong công tác thi đua sáng kiến, sáng tạo từ quận tới các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

2. Tăng cường thực hiện tuyên truyền truyền sâu, rộng trong các cơ quan, đơn vị và cá nhân trên địa bàn quận về công tác sáng kiến sáng tạo, qua đó tạo lên phong trào sáng kiến, sáng tạo rộng khắp trong toàn quận và trong các lĩnh vực công tác.

3. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào sáng kiến sáng tạo tại đơn vị, gắn công tác sáng kiến sáng tạo với công tác thi đua tại đơn vị để phong trào sáng kiến, sáng tạo thực sự là phong trào thi đua, góp phần tích cực hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội – an ninh quốc phòng năm 2024.

4. Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận và cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn để đánh giá khách quan, toàn diện nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu quả áp dụng của các sáng kiến. Đề cao chất lượng sáng kiến, lấy đó là cơ sở để phục vụ công tác đánh giá thi đua, khen thưởng hằng năm.

5. Thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Hội đồng Khoa học, sáng kiến quận; duy trì công tác sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để làm tốt hơn công tác sáng kiến, sáng tạo năm 2024.

6. Thường xuyên Khuyến khích và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua sáng kiến, sáng tạo và nhân rộng, lan tỏa các tấm gương điển hình trong toàn quận.

Trên đây là báo cáo Tổng kết phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo năm quận Ba Đình năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm phong trào thi đua Sáng kiến, sáng tạo năm 2024./.

Nơi nhận:

- Sở Khoa học và Công nghệ;
- Đồng chí Bí thư Quận ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND quận;
- Các cơ qua, đơn vị thuộc quận;
- Lưu: VT, KT_{Tg}.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cồ Như Dũng